

มหาชัยสาร

ปีที่ 44 ฉบับที่ 124 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เอื้อจิตรเมศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติในโอกาสต่อไป โดยมีรายชื่อวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre

คณะจึงขอเชิญชวนคณาจารย์และนักวิชาการส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ โดยส่งต้นฉบับได้ที่กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือที่อีเมล pholkrit_v@yahoo.com ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อกองบรรณาธิการจะได้รวบรวมบทความส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) พิจารณาในลำดับต่อไป ผู้สนใจดูรายละเอียดการจัดเตรียมต้นฉบับได้ที่ข่าวประกาศ www.nstru.ac.th

คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน ประสงค์จะลงข่าว
ผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง E-mail
pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสาร
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



เอกสารประชาสัมพันธ์



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ ต.ท่าวี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 Tel,Fax 075-809813
Pr_nstru@hotmail.com



เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการเลือกตั้ง
ประธานและกรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์จะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2 ปีมะโรง

บรรยากาศการเลือกตั้งประธาน และกรรมการ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ คึกคักกันพอสมควร ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่าตำแหน่งประธาน ได้แก่ อาจารย์ดำรงพันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ส่วนผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ ผู้ลงสมัครทั้งหมดได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ด้วยเหตุผลประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เดินทางแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา สำหรับการไปร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีชนิดกีฬา 5 ประเภทที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่กรีฑา ฮอกกี้ชาย มวยสากลสมัครเล่นเปตอง ชาย/หญิง และฟุตบอลชาย มีอาจารย์วราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์ อาจารย์จිරนนท์ ปรีชาชาญ อาจารย์สรพรกรณ์ ปล้องพันธ์ คุณสมนึก สุรินทร์ คุณวุฒิชัย รัตนพันธ์ คุณธนาวุฒิ เลื่อนธรรม เป็นผู้ควบคุมทีม โดยมีคุณสมบัติ ท่อแก้ว เป็นสารตี โดยก่อนเดินทางไปร่วมแข่งขัน อธิการบดีและรองฯก็กิจการนักศึกษาได้ให้โอวาท ขอให้เดินทางปลอดภัย ขอให้ทุกคนทำให้เต็มความสามารถ ที่สำคัญร่วมแข่งขันด้วยน้ำใจนักกีฬา ชาวราชภัฏขอส่งแรงใจให้ได้รับชัยชนะกันทุกประเภท

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิชาการส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ส่งต้นฉบับได้ที่กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือที่อีเมล pholkrit_v@yahoo.com ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ ดูรายละเอียดการจัดเตรียมต้นฉบับได้ที่ข่าวประกาศ www.nstru.ac.th

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ขอเชิญสมาชิกผู้สนใจสมัคร เป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ และกำหนดให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ซึ่งจะกำหนดประชุมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรม จำกัด

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ “ความสำเร็จย่อมเป็นของคนที่ใช้ความพยายาม ถ้าไม่มีอะไรที่จะต้องเสียหายแต่ได้ประโยชน์ทุกทาง ด้วยการทำความพยายาม ก็จงพยายามให้ถึงที่สุด” สวัสดิ์จะ